



Creating
an inclusive
community
together

Sách lược Người khuyết tật của Úc 2021 – 2031

Tóm tắt Kế hoạch Cải tiến
Dữ liệu

Vietnamese | Tiếng Việt

Giới thiệu

Mục đích của Kế hoạch Cải tiến Dữ liệu (DIP) trong Sách lược Người khuyết tật Úc (Sách lược) là để cải tiến dữ liệu cần thiết để theo dõi tiến độ so với Khung Kết quả Sách lược (Khung Kết quả). Khung Kết quả bao gồm 85 thước đo cho 7 Lĩnh vực Kết quả. 41 là thước đo liên quan đến hệ thống, 40 liên quan đến dân số và 4 liên quan đến thái độ cộng đồng. Chúng bao gồm các thước đo vào thời điểm khởi động đã có sẵn dữ liệu để báo cáo và các thước đo trong tương lai còn cần phát triển hay nối kết dữ liệu để báo cáo.

Bộ Dịch vụ Xã hội (DSS) đã phát triển DIP sau khi trưng cầu ý kiến người khuyết tật và các cơ quan chính phủ Úc, tiểu bang và địa hạt. Các sắp xếp đa khu vực thẩm quyền là cần thiết để có thể cung cấp dữ liệu cho Khung Kết quả. Các quyết định cuối cùng liên quan đến cải tiến dữ liệu sẽ thuộc về các Bộ trưởng Cải cách Khuyết tật.

Tất cả các cấp chính phủ đã đồng ý làm việc chặt chẽ với người khuyết tật trong suốt quá trình triển khai Sách lược. Các quan điểm của người khuyết tật, của các bên liên quan trong lĩnh vực khuyết tật và các nhóm đa dạng trong lĩnh vực này sẽ được nghe và xem xét. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia thảo luận với người khuyết tật và các nhóm giao thoa như những người khuyết tật First Nations (Người Thổ dân), người khuyết tật từ các cộng đồng đa dạng văn hoá và ngôn ngữ, và phụ nữ khuyết tật để đảm bảo bề rộng các quan điểm được xem xét và đưa vào.

Căn chỉnh

DIP căn chỉnh với các văn bản sau:

- Sách lược Người khuyết tật của Úc 2021–2031
- Thoả thuận Quốc gia về Thu hẹp Khoảng cách.

Dữ liệu

Dữ liệu cho Khung Kết quả sẽ đến từ các nguồn khác nhau, bao gồm:

- dữ liệu khảo sát, bao gồm từ Khảo sát Khuyết tật, Lão hoá và Người chăm sóc (SDAC), các khảo sát khác của ABS, và Khảo sát Sách lược Khuyết tật Úc (Khảo sát Sách lược) về thái độ cộng đồng đối với người khuyết tật
- dữ liệu hành chính, bao gồm từ Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (NDIS), và các bộ giáo dục và y tế tiểu bang và địa hạt
- nối kết các tập dữ liệu lại để cải tiến chất lượng và tính so sánh của dữ liệu để tạo ra bề rộng những hiểu biết mới qua các cơ chế bao gồm Tài sản Dữ liệu Khuyết tật Quốc gia (NDDA).

Quản trị dữ liệu chất lượng cao sẽ cải tiến việc đưa ra quyết định và kích hoạt sự cộng tác giữa các cấp chính phủ Úc, tiểu bang và địa hạt. Nó sẽ giúp các cấp chính phủ đo độ ảnh hưởng của các dịch vụ được cung cấp cho người khuyết tật.

Sự đa dạng và Giao thoa

Sách lược và DIP công nhận tầm quan trọng của việc hiểu, thừa nhận và tôn vinh sự đa dạng trong cộng đồng khuyết tật. Điều này bao gồm việc hiểu tính giao thoa, nghĩa là khả năng mọi người có thể gặp bất lợi do sự giao thoa giữa giới tính, tuổi tác, chủng tộc, văn hoá, nhận dạng giới tính, khuynh hướng giới tính, khiếm khuyết giác quan, tình trạng khuyết tật, vị trí kinh tế xã hội, tôn giáo của họ và các khía cạnh khác. Các khía cạnh này liên kết với nhau; mỗi khía cạnh tương hỗ khía cạnh khác và chúng có những hiệu ứng chồng chéo và kết hợp.

Khi phát triển các nguồn dữ liệu mới cho các thước đo trong tương lai hay khi cải tiến dữ liệu cho các thước đo vào thời điểm khởi động, khả năng phân chia dữ liệu theo nhiều cách có thể là một điểm ưu tiên.

Các Thước đo Tương lai trong Khung Kết quả

Khung Kết quả bao gồm các thước đo trong tương lai như một phần của cam kết cải tiến thước đo và tinh chỉnh Khung Kết quả trong suốt quá trình thực thi Sách lược.

Có 38 thước đo trong tương lai. Dữ liệu cho vài thước đo đã có từ khi khởi động Sách lược. Các dữ liệu khác cần có một số việc tiếp theo trước khi có thể báo cáo.

Hai thước đo hiện đã có và sẽ được phát hành trên [các trang mạng Khung Kết quả](#) vào thời điểm cập nhật đầu tiên giữa năm 2023. Các thước đo này liên quan đến việc làm của người tham gia NDIS, và các nhân viên khuyết tật trong khối công.

Bốn thước đo sẽ được đúc kết từ Khảo sát Sách lược tập trung vào Lĩnh vực Kết quả Thái độ Cộng đồng. Việc thu thập dữ liệu cho Khảo sát Sách lược bắt đầu vào tháng Chín 2022 và sẽ kết thúc vào tháng Giêng 2023. Dữ liệu sẽ được biên soạn từ đầu năm 2023, tiếp theo là phân tích từ tháng Ba đến tháng Sáu 2023 và phát hành trên [các trang mạng Khung Kết quả](#) vào tháng Chín 2023.

4 thước đo tiếp theo sẽ có vào cuối năm 2023 hoặc 2024. 4 thước đo này sẽ được báo cáo qua kết nối với Dự án Tích hợp Dữ liệu Đa Ngành (MADIP). Các thước đo này liên quan đến độ dài thời gian và tái minh chứng trong hệ thống bảo vệ trẻ em, tử vong có thể tránh được trong bệnh viện và các ca nhập viện phi tự nguyện.

Một thước đo sẽ sử dụng dữ liệu NDIS và liên quan đến sự thành công trong việc kết nối những người tham gia NDIS với các dịch vụ và hệ thống chính thống và trong cộng đồng. Việc báo cáo thước đo này có thể sẽ có từ năm 2026.

Dữ liệu cho 7 thước đo tiếp theo sẽ đòi hỏi liên kết dữ liệu phức tạp qua các tài sản dữ liệu NDDA hoặc đan chéo các lĩnh vực thẩm quyền tương tự. Chúng tôi hy vọng dữ liệu này sẽ có giữa hai năm 2024 và 2025.

Dữ liệu từ các câu hỏi khảo sát mới sẽ cần để báo cáo và theo dõi 12 thước đo. Dữ liệu này sẽ được thu thập bằng cách thêm câu hỏi vào một khảo sát đã có, như Khảo sát Sách lược hay SDAC, hoặc qua một khảo sát mới.

Sự cộng tác về định nghĩa, phương pháp luận và quản lý hành chính là cần thiết để đáp ứng cho 8 thước đo còn lại trong tương lai. Các nhóm làm việc sẽ do DSS triệu tập phối hợp với các cơ quan Chính phủ Úc và các cấp chính phủ tiểu bang và địa hạt phù hợp. Việc lập kế hoạch cho các nhóm làm việc đã bắt đầu. Các nhóm làm việc dự tính sẽ kết thúc vào cuối năm 2023. Sau đó là một thời kỳ thu thập và báo cáo dữ liệu.

Các Thước đo vào Thời điểm Khởi động trong Khung Kết quả

Sự kết nối dữ liệu sẽ cải thiện một số thước đo vào thời điểm khởi động qua:

- cải tiến chất lượng dữ liệu sử dụng trong việc phân tích các thước đo
- cung cấp những hiểu biết mới mà trước đây không có
- báo cáo các thước đo thường xuyên hơn
- tạo điều kiện cho dân chúng truy cập các kết quả thước đo thích hợp với họ hơn - ví dụ, dựa trên vị trí địa lý, dạng khuyết tật của họ hay việc sử dụng các hỗ trợ khuyết tật.

Các thước đo vào thời điểm khởi động khác sẽ được cải thiện qua sự cộng tác giữa các cấp chính phủ Úc, tiểu bang và địa hạt. Việc này bao gồm việc thống nhất các định nghĩa chuẩn và các thực hành thu thập cho phép so sánh xuyên quốc gia.

Đường hướng cho tương lai

Tất cả các cấp chính phủ, làm việc chặt chẽ với người khuyết tật, sẽ tiếp tục phát triển dữ liệu cho các thước đo trong tương lai và cải tiến chất lượng và tính dễ sử dụng của dữ liệu về người khuyết tật trong suốt thời gian thực thi Sách lược.

DIP sẽ được cập nhật để tương đồng với các điểm đánh giá của Sách lược. Đánh giá đầu tiên sẽ theo sau báo cáo cuối cùng của Ủy ban Điều tra Tối cao về Bạo hành, Ngược đãi, Bỏ bê và Bóc lột Người Khuyết tật vào cuối năm 2023. Các đánh giá tiếp theo sẽ có vào năm 2025 và 2029.